

**แผนการพัฒนาแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านของภาควิชา**  
**จากการสรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน**

	หัวข้อการประเมิน	แผนพัฒนา	วิธีการดำเนินงาน
1	ความเหมาะสมของภาระงานบริการกับการฝึกอบรม	1.1 พิจารณาภาระงานบริการหัตถการผ่าตัดจากการลงบันทึกหัตถการของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านในระบบ Log- book ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 1.2 พิจารณาการรับ case refer และการทำงานผ่าตัดนอกเวลาในขอบเขตของการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจำบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเวลาของแพทย์ใช้ทุนและทำให้ปริมาณงานทั้งหมดตกเป็นการของแพทย์ใช้ทุนที่เหลืออยู่ซึ่งหัวหน้าภาควิชาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมหน่วยศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553	1.1 วางแผนและจัดทำให้ระบบการลงบันทึกหัตถการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 1.1.1 ออกแบบใบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านให้มีส่วนของการประเมินการลงบันทึกหัตถการ 1.1.2 ส่งใบประเมินผลการปฏิบัติงานให้อาจารย์ทุกท่านต้นเดือนเพื่อจะได้ประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทำงานได้เนื่องจากหากรอให้ครบเวลา 1 เดือนแล้วประเมินอาจทำให้แก้ไขในส่วนที่บกพร่องไม่ทัน 1.1.3 กำหนดให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านทุกคนส่ง log book ต่ออาจารย์หัวหน้าหน่วยที่ตนปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2	ความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ	จัดประชุมแพทย์ใช้ทุนเพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมวิชาการที่ต้องการให้จัดเสริมความรู้ โดยภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมวันเสาร์ เพื่อเป็นเวทีในการเสริมความรู้และทักษะทางวิชาชีพแก่ศัลยแพทย์ <u>ดังเอกสารแนบ</u>	
3	คุณภาพและปริมาณการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของอาจารย์	ได้รับผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2551 ยังไม่มีแผนการพัฒนายปี 53	
4	คุณภาพและปริมาณการสอนทักษะและหัตถการทางคลินิก	จัด work shop ฝึกอบรมทักษะด้านหัตถการต่างๆ เพิ่มเติม	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Management of Craniomaxillofacial Injury โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัช ชีจริญ จัดขึ้นวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Essential abdominal ultrasound for surgeon ผู้เสนอ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการ : พญ. ลักษณ์พรรณ เจริญวิศาล ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.00 น. 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2553 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางโภชนาบำบัด Total Nutritional Therapy (TNT) ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา
5	การประเมินผลภาคทฤษฎี	ประสานด้านการศึกษาระดับหลังปริญญาได้จัดประชุมหารือกับแพทย์ใช้ทุนแล้วมีมติว่าพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดสอบและขอให้จัดเช่นเดิมเพื่อเป็นการกระตุ้นและวัดความรู้ทางวิชาชีพ	5.1 มีการจัดสอบประเมินความรู้ทางทฤษฎี จำนวน 3 ครั้ง ต่อปีการศึกษา โดยเป็นข้อสอบชนิด Multiple choice ประกอบด้วย 5 ตัวเลือก สอบครั้งละไม่เกิน 60 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง 5.2 สอบ Oral สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา
6	การประเมินผลภาคปฏิบัติ	ปรับปรุงกำหนดวันส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	ส่งใบประเมินผลการปฏิบัติงานให้อาจารย์ทุกท่านต้นเดือนเพื่อจะได้ประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทำงานได้เนื่องจากหากรอให้ครบเวลา 1 เดือนแล้วประเมินอาจทำให้แก้ไขในส่วนที่บกพร่องไม่ทัน
7	ระบบสนับสนุนงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน	ดังเอกสารแนบ	
8	การให้คำปรึกษาด้านวิจัยของอาจารย์	ดังเอกสารแนบ	